

ศธ.ให้ความสำคัญครูคนแรกถึงพ่อแม่เป็นส่วนหนึ่งวันครู

นำเสนอเมื่อ : 15 ม.ค. 2559

บทความโดย เกศกาญจน์ บุญเพ็ญ

"พ่อแม่ถือเป็นครูคนแรกของลูก ฉะนั้น การจัดงานวันครูครั้งต่อๆ ไปอยากให้ครูสภาพิจารณาว่าเป็นไปได้หรือไม่จะให้พ่อแม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวันครูด้วย เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่เด็กว่าวันครู ไม่ใช่มีเพียงแคครูเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพ่อแม่ของเขาเองด้วยเป็นเรื่องที่เขาต้องจดจำ" พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวในการแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม โดยปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู พ.ศ.2559 ว่า "อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ"

โดยส่วนกลางในวันที่ 16 มกราคมนี้ ที่หอประชุมคุรุสภา นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีบูชาบูรพาจารย์ นำกล่าวปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น นายกษ จะร่วมในพิธีคารวะครูผู้สอนเมื่อครั้งศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 2 คน ได้แก่ นายเจริญ ทั้งทอง อายุ 78 ปี สอนวิชาคณิตศาสตร์ และนางธานี คุ่มชนะ อายุ 92 ปี สอนวิชาสังคมศึกษา

นอกจากนี้ ยังได้เชิญครูผู้สอนของพล.อ.ดาวพงษ์ เมื่อครั้งศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปทุมวัน) 2 คนมาร่วมในพิธีด้วย ได้แก่ นายประทวน เจริญจิตต์ อายุ 80 ปี สอนวิชาศิลปะและดนตรี ระดับม.1 และนางพิศศรี แจงไพร ครูสอนวิชาภาษาไทย ระดับม.2 ขณะเดียวกัน จะมีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา

ครูเจริญ ทั้งทอง อดีตครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บอกว่า คนเป็น "ครู" ไม่มีคำว่าเกษียณอายุราชการความเป็นครู จิตวิญญาณความเป็นครูจะติดตัวไปตลอดชีวิต ดีใจที่นายกษ ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาของชาติ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคน เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ส่วน พล.อ.ดาวพงษ์ เพิ่งมาบริหารงานไม่นานราว 5 เดือนแต่หยิบปัญหาขึ้นมาเป็นนโยบายไดนาสนใจ ทั้งลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การปรับปรุงระบบผลิตครู ให้ความสำคัญกับการสร้างครูดี เก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม"

ครูเจริญ บอกว่า การปฏิรูปการศึกษา ศธ.ต้องเร่งพัฒนาคุณภาพของ "ครู" เพราะครูคือหัวใจของการศึกษา ต้องเริ่มจากคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสู่วิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูง ต้องคัดเลือกคนเก่ง ดี มีคุณธรรม ที่สำคัญต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และการผลิตครูต้องผลิตให้ตรงกับความต้องการแท้จริง เพราะทุกวันเราผลิตครูออกมามากแต่ใช้จริงแค่เพียงส่วนหนึ่ง และยังขาดครูที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ จะเห็นได้ว่ามีปัญหาขาดแคลนต่อเนื่อง

"อยากฝากให้รัฐบาล และศธ.พิจารณาให้การจะลงทุนสร้างคนต้องลงทุนให้คุ้มค่า
ได้ครูที่มีคุณภาพเพื่อกลับมาพัฒนาเด็กและเยาวชนของเรา ขณะเดียวกัน อยาามัวแต่รอและพัฒนาครูรุ่นใหม่
จนหลงลืมครูประจำการ ซึ่งจะละลายไม่ได้
แต่จะต้องนำครูประจำการเหล่านี้มาเข้ากระบวนการพัฒนาเพื่อต่อยอดและยกระดับความรู้
ความสามารถให้ดียิ่งขึ้นด้วย" ครูเจริญ กลาว

ครูเจริญ ยังฝากข้อคิดถึงครูทุกคนด้วยว่า "ขอให้ครูทุกคนนั้นทำงานด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู
ต้องรักเด็ก มีความเมตตา เอื้ออาทรกับเด็ก คนเป็นครูทำงานต้องใส่ใจเต็ม 100%
เพราะอาชีพครูไม่ใช่อาชีพที่จะมาหาผลประโยชน์ แต่เป็นอาชีพที่สร้างคน
ถ้าเรามีความตั้งใจจริงพร้อมที่จะให้ให้กับลูกศิษย์ สิ่งที่เราจะได้รับกลับมาคือความสุข ความภาคภูมิใจ"

สำหรับปีนี้คณะกรรมการจัดงานวันครูยังได้จัดทำสติ๊กเกอร์ไลน์ "วันครู"
เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิรางวัลครูสภา
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://line.me/R/shop/detail/1232377> หรือค้นหาคำว่า "วันครู"
พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนทุกคนที่มีครูรวม "ระลึกถึงพระคุณครู กลับไปคารวะครู" ในวันที่ 16 มกราคม
หรือร่วมส่งข้อความถึงคุณครูได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/khuruday
และสามารถรวมบันทึกข้อความจากใจศิษย์ถึงครู ส่งบัตรคารวะครูออนไลน์ได้ที่ www.ksp.or.th

ส่วนในภูมิภาคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60
พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม

**1.รณรงค์ให้สถานศึกษา ครู นักเรียน ครูภูมิปัญญา และชุมชน
ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรมจิตอาสา** เช่น การทำความสะอาด เก็บขยะ
เพื่อแสดงความรับผิดชอบและความเสียสละของครูที่มีต่อชุมชน
จัดกิจกรรมสันตนาการอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม

**2.ให้สถานศึกษาทุกแห่งกำหนดคำขวัญ
วันครูให้เป็นคำขวัญประจำสถานศึกษาตลอดปี 2559 หรือ "หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา"
(One slogan One school :โอเอสโอเอส)** ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของวันครูและความภาคภูมิใจในความ เป็นครู

**3.ขอให้สถานศึกษาทุกแห่ง
จัดชุมนุมครูเพื่อให้ครูทุกคนได้มีโอกาสกล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน
เพื่อแสดงถึงการให้คำมั่นในการประกอบวิชาชีพและการรับผิดชอบต่อเยาวชนของชาติ และ**

4.ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรม "ครูเยี่ยมบ้านเด็ก" ในสัปดาห์วันครู
เพื่อแสดงถึงความรักและความห่วงใยต่อศิษย์
รวมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูและผู้ปกครองที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กร่วมกัน เป็นต้น

ที่มา: [หนังสือพิมพ์คมชัดลึก](#)